

KỶ HỢP THỨ NĂM, QUỐC HỘI KHÓA XV...

(Tiếp theo trang 1)

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ năm, sáng ngày 8/6, dưới sự chủ trì và điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường tiếp tục thực hiện chương trình chất vấn và trả lời chất vấn. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và các thành viên Chính phủ liên quan tiếp tục trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thứ tư. Tiếp đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Phát biểu tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái trân trọng cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước đã cơ bản đồng tình, có ý kiến tâm huyết, sâu sắc, trách nhiệm, hầu hết ý kiến của đại biểu thảo luận tại tổ và tại hội trường đều nhận định trong bối cảnh rất nhiều khó khăn, thách thức, những thành tựu, kết quả đạt được trong năm 2022 và những tháng đầu năm 2023 là rất đáng khích lệ, như thành quả trong việc phòng, chống, kiểm soát dịch Covid-19, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn cũng như chuyển

biến tích cực trên các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế; qua đó góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, tình hình trong và ngoài nước còn nhiều trở ngại, thách thức, Chính phủ mong tiếp tục nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng, sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ của các bộ ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp; sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế để tháo gỡ khó khăn, vượt qua thách thức, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà Đảng, Quốc hội và nhân dân giao phó.

Phát biểu kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ: Sau 2,5 ngày làm việc hết sức khẩn trương, sôi nổi, tập trung, trí tuệ và trách nhiệm cao, Quốc hội đã hoàn thành tốt đẹp phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ năm. Phiên chất vấn và trả lời

chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, sôi nổi, thu hút sự quan tâm, chú ý rộng rãi của cử tri và nhân dân cả nước.

Cùng với 4 bộ trưởng chịu trách nhiệm trả lời chính, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các bộ trưởng, trưởng ngành có liên quan đã tham gia trả lời, giải trình, làm rõ thêm các nội dung liên quan đến 4 nhóm vấn đề chất vấn về lao động, thương binh và xã hội; khoa học và công nghệ; giao thông vận tải và dân tộc. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái thay mặt Chính phủ báo cáo làm rõ hơn những vấn đề thuộc trách nhiệm chung của Chính phủ và trực tiếp trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội tham gia phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, tại kỳ họp này đã có 454 lượt đại biểu Quốc hội đăng ký tham gia chất vấn; 112 lượt đại biểu thực hiện quyền chất vấn; 49 lượt đại biểu tranh luận để làm rõ hơn các vấn đề, nâng tổng số lượt đại biểu tham gia chất vấn của 2 năm đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV lên 831 lượt đại biểu, tiếp tục khẳng định chất vấn và trả lời chất vấn

là hình thức giám sát tối cao trực tiếp, hiệu quả của Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, qua phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ năm cho thấy các vị đại biểu Quốc hội đã thực hiện nghiêm túc các quy định tại nội quy kỳ họp năm 2022, nhất là các nguyên tắc về cách thức chất vấn, trao đổi, tranh luận, bảo đảm đúng thời gian quy định, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao và phản ánh sát diễn biến thực tế, đời sống và tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của nhân dân và cử tri cả nước.

Các bộ trưởng dù là người đã dày dặn kinh nghiệm trả lời chất vấn hay mới tham gia trả lời chất vấn lần đầu đều thể hiện bản lĩnh, nắm chắc thực trạng ngành, lĩnh vực mình phụ trách, thẳng thắn, không vòng vo, né tránh nhiều vấn đề khó, phức tạp. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, các Phó Thủ tướng, các bộ trưởng, trưởng ngành với ý thức trách nhiệm cao đã tham gia giải trình nghiêm túc, giúp làm sáng tỏ thêm nhiều vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, diễn biến phiên chất vấn và trả lời chất vấn cho thấy việc lựa chọn 4 nhóm vấn đề chất vấn lần này là cần thiết, đáp ứng nhu cầu thực tiễn, mong muốn của nhân dân và cử

tri. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn đã tiếp tục phát huy tích cực tinh thần "Tận tâm - Tận lực - Tích cực - Tâm huyết - Trách nhiệm" của các đại biểu Quốc hội, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ và các bộ trưởng, trưởng ngành. Sau phiên họp, Quốc hội đề nghị Chính phủ, các cấp, các ngành triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nữa, tạo chuyển biến tích cực, rõ rệt đối với những vấn đề vừa được chất vấn. Trên cơ sở chất vấn của các đại biểu Quốc hội, trả lời của các thành viên Chính phủ và kết luận đối với từng phiên chất vấn về từng nhóm vấn đề, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo các cơ quan nghiên cứu chuẩn bị dự thảo Nghị quyết về hoạt động chất vấn để trình Quốc hội xem xét thông qua vào cuối kỳ họp, làm cơ sở tổ chức thực hiện và giám sát theo quy định.

Buổi chiều, Quốc hội họp toàn thể tại hội trường biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024 và tiến hành thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thi điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

VŨ SƠN TÙNG
(Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh)

TẬP TRUNG ĐẨY MẠNH...

(Tiếp theo trang 1)

chính quyền và nhân dân Thái Bình luôn phát huy tinh thần thi đua yêu nước và truyền thống tốt đẹp của quê hương, năng động, sáng tạo, tiên phong trong các phong trào thi đua với những điển hình tiên tiến được đánh giá là những điểm sáng của cả nước. Nhiều phong trào thi đua đã được các cấp, các ngành, MTTQ và các đoàn thể phát động, tổ chức thực hiện rộng khắp trong toàn tỉnh với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, tạo động lực quan trọng động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần thi đua yêu nước và truyền thống tốt đẹp của quê hương, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, vươn lên hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ. Thông qua thực tiễn các phong trào thi đua đã xuất hiện ngày càng nhiều điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực với nhiều đề tài, sáng kiến, giải pháp hữu ích, làm lợi cho xã hội; nhiều mô hình, giải pháp được phát huy, nhân rộng, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đây là những tấm gương sáng, là hạt nhân nòng cốt góp phần làm cho phong trào thi đua của

tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và đạt kết quả tốt hơn. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng tỉnh đạt được trong những năm qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, đưa công tác thi đua gắn với công việc hàng ngày của mỗi người. Đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng về nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức thực hiện. Thực hiện tốt các phong trào thi đua của trung ương, của tỉnh đã phát động, các phong trào thi đua phải có mục tiêu thiết thực, cụ thể gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng tổ chức, địa bàn, đơn vị, nhất là gắn với chủ đề năm 2023



Đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tặng hoa chúc mừng.

Ảnh: NGỌC TRÂM

"Trách nhiệm, kỷ cương, tăng cường cải cách, tận dụng cơ hội, bắt phá đi lên". Tập trung thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính một cách quyết liệt, đồng bộ, thực chất, hiệu quả, nâng cao chất lượng môi trường đầu tư, kinh doanh, năng lực tranh chấp tín dụng. Từng ngành, từng địa phương phải thi đua đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư, kinh doanh hiệu quả tại địa phương; kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ

khó khăn, vướng mắc về cơ chế quản lý, thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, nhất là các dự án trọng điểm nhằm thúc đẩy phát triển các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Tiếp tục thi đua xây dựng hệ thống chính trị địa vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ năng lực, phẩm chất và uy tín,

đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức thực hiện pháp luật, chính sách, thực thi công vụ. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện những điển hình tiên tiến để khen thưởng và đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng. Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người lao

động trực tiếp sản xuất, kinh doanh, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ, công an xã, bảo vệ dân phố, dân phòng, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp. Phát huy hơn nữa vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về công tác thi đua, khen thưởng của cơ quan chuyên môn về thi đua, khen thưởng; bảo đảm nguyên tắc chính xác, công khai, dân chủ, công bằng, kịp thời trong việc bình xét các danh hiệu thi đua và đề nghị các hình thức khen thưởng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về thi đua, khen thưởng... Tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, tinh thần đổi mới, sáng tạo, vượt khó khăn, thách thức, nỗ lực hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và giai đoạn 2020 - 2025, góp phần xây dựng Thái Bình sớm trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng.

HỢP THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 8/6, Thường trực HĐND tỉnh nghe và cho ý kiến vào báo cáo kết quả thẩm tra các nội dung trình kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đối xuất của HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Vũ Ngọc Trí, Tỉnh ủy viên,

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào các báo cáo thẩm tra, tờ trình của UBND tỉnh duyệt chủ trương đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật khu cơ quan hành chính tỉnh tại phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình; Thông cáo số 15/2023 của UBND tỉnh cho dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Nam Định và Thái Bình theo hình thức PPP; Phê duyệt chủ trương đầu tư dự

án hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm thành phố Thái Bình tại phường Lê Hồng Phong và phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình; Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật khu cơ quan hành chính tỉnh tại phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình; Thông cáo số 15/2023 của UBND tỉnh cho dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Nam Định và Thái Bình theo hình thức PPP; Phê duyệt chủ trương đầu tư dự

án hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm thành phố Thái Bình tại phường Lê Hồng Phong và phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình; Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật khu cơ quan hành chính tỉnh tại phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình; Thông cáo số 15/2023 của UBND tỉnh cho dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Nam Định và Thái Bình theo hình thức PPP; Phê duyệt chủ trương đầu tư dự

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023; Phân bổ kế hoạch vốn sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023. Thường trực HĐND tỉnh cũng nghe Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ kỳ họp.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất với nội dung báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh, đồng thời đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị rà soát, hoàn thiện

THU HIỀN

ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 8/6, đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe UBND thành phố Thái Bình báo cáo tình hình thực hiện giai đoạn 1 đề án di chuyển các cơ sở sản xuất, kinh doanh, trụ sở cơ quan, đơn vị và một số điểm dân cư khu vực ven sông Trà Lý thuộc địa bàn thành phố để phát triển đô thị. Dự họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành, UBND thành phố.

Theo đó, giai đoạn 1 của đề án di chuyển các cơ sở sản xuất, kinh doanh, trụ sở cơ quan, đơn vị và một số điểm dân cư khu vực ven sông Trà Lý thuộc địa bàn thành phố có diện tích giải phóng mặt bằng (GPMB) 25ha. Hiện đã có 5 doanh nghiệp có đơn tự nguyện di chuyển. Thành phố đã kiểm đếm và

đang lập phương án bồi thường, hỗ trợ đối với tài sản trên đất của các doanh nghiệp này. 8 cơ quan doanh nghiệp hết thời hạn thuê đất, tỉnh đã có quyết định thu hồi đất của 7 doanh nghiệp, đồng thời đang tiến hành kiểm đếm tài sản trên đất. Cũng trong giai đoạn 1 của đề án, có 61 gia đình phải thực hiện thu hồi đất. Qua tuyên truyền, hầu hết người dân đồng thuận với đề án. 27 hộ có đơn đề nghị thu hồi đất trước thời hạn và thành phố đã hoàn thành kiểm đếm tài sản của 15 hộ, hiện đang tiến hành xác minh nguồn gốc sử dụng đất của các hộ còn lại.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận các giải pháp đẩy nhanh tiến độ GPMB giai đoạn 1 của đề án. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, các sở, ngành và thành phố cần tập trung phối hợp hiệu quả

hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ. Bộ trí cần bố chuyên trách phụ trách từng công việc cụ thể. Tiến hành các thủ tục thu hồi đất ngay đối với 27 hộ có đơn đề nghị thu hồi đất trước thời hạn. Đồng thời, tham gia ý kiến vào việc xác minh, hỗ trợ, bồi thường tài sản trên đất của doanh nghiệp.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận nỗ lực của thành phố trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, một số nhiệm vụ do các sở, ngành phụ trách tiến độ còn chậm, vì vậy đồng chí yêu cầu các sở, ngành tập trung triển khai thực hiện, tạo chuyển biến, bảo đảm đúng yêu cầu, tiến độ đề ra. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là về vai

trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của đề án, tạo sự thống nhất và đồng thuận trong GPMB. Đồng thời, lưu ý thành phố cần tranh thủ sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân để tập trung phương tiện, nhân lực thực hiện các nhiệm vụ trong GPMB. Nắm chắc tình hình và giữ vững ổn định từ cơ sở, phân đấu đến trước ngày 30/9/2023 phải hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND thành phố là chủ đầu tư triển khai xây dựng hạ tầng dự án; xây dựng phương án đầu giá và tiến hành phê duyệt đối với những cơ quan, đơn vị không còn vướng mắc. Đối với một số doanh nghiệp, qua kiểm đếm thực tế có phát sinh tài sản nhưng không cập nhật vào sổ sách kế toán, giao Sở Tài chính phối hợp với Cục Thuế tỉnh lập biên bản xác định vi phạm, xử lý theo thủ tục quy định và theo quy định của pháp luật. Đối với 8 gia đình, cả nhân thuộc khu tập

thể Công ty Vật liệu xây dựng cũ, giao UBND thành phố phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, đề xuất phương án xử lý theo hướng có lý có tình. Giao các sở, ngành bố trí, ứng trước kinh phí để di chuyển các cơ quan, đơn vị. Đối với các doanh nghiệp phải di dời trong giai đoạn 1, giao Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh khẩn trương hoàn thiện thủ tục để phê duyệt chủ trương đầu tư của 3 đơn vị sử dụng đất còn thời hạn, trên cơ sở đó hoàn thiện thủ tục cho thuê đất; đồng thời, hỗ trợ các doanh nghiệp này hoàn thiện thủ tục về giấy phép xây dựng để sớm triển khai thi công. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương tập trung phối hợp thực hiện hiệu quả, hoàn thành các mục tiêu, công việc đã đề ra.

MINH NGUYỆT

Phát động giải báo chí "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống"

Chiều ngày 8/6, Bộ Công an tổ chức gặp mặt kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023) và phát động giải báo chí với chủ đề "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" giai đoạn 2023 - 2025. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi gặp mặt. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh cùng lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí của tỉnh và thường trú các cơ quan báo chí trung ương trên địa bàn tỉnh dự tại điểm cầu Thái Bình.

Tại buổi gặp mặt, đại diện Cục Truyền thông Công an nhân dân (CAND) đã báo cáo kết quả công tác báo chí, truyền thông và phối hợp tuyên truyền về nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự thời gian qua.

Giải báo chí với chủ đề "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" giai đoạn 2023 - 2025 được phát động nhằm đẩy mạnh tuyên truyền các mặt hoạt động của lực lượng CAND, phát huy vai trò, vị trí và những đóng góp của lực lượng công an trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Các tác phẩm tham dự giải được đăng tải, phát sóng lần đầu trong thời gian từ ngày 1/1/2023 - 31/12/2024 có nội dung ghi nhận, phản ánh chân thực, khách quan những thành tích, chiến công, những khó khăn, gian khổ, thách thức của lực lượng công an; phát hiện, lan tỏa những điển hình tiên tiến, những kinh nghiệm hay, mô hình sáng tạo, gương người tốt, việc tốt trong cuộc sống, chiến đấu của lực lượng CAND...

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã gửi lời chúc mừng, biểu dương sự cống hiến, đóng góp quan trọng của những người làm công tác báo chí trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, đội ngũ phóng viên và những người làm công tác báo chí nói chung cần tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và nhiệm vụ của báo chí cách mạng Việt Nam trong tình hình mới. Các đơn vị trong CAND và các cơ quan báo chí, truyền thông cần tăng cường hơn nữa công tác phối hợp, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, tăng cường nội dung, thông tin toàn diện, đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm trên các mặt công tác công an, xây dựng lực lượng, các nội dung lớn của lực lượng CAND, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch...

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Bộ Công an đã trao kỷ niệm chương "Bảo vệ an ninh Tổ quốc" tặng lãnh đạo các cơ quan báo chí có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền bảo vệ an ninh, trật tự, trao bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền.

TRINH CƯỜNG

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ...

(Tiếp theo trang 1)

viễn thông cần phải di dời, nâng hoặc hạ ngầm đường dây... Đến nay đã giải phóng mặt bằng và thi công nền đường gần 9km, còn trên 4km đang gặp vướng mắc, khó khăn.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đề nghị 2 huyện Tiên Hải, Kiến Xương phối hợp với các ngành liên quan khẩn trương giải phóng mặt bằng, đặc biệt là giải phóng mặt bằng diện tích đất nông nghiệp, đất ở và các công trình hạ tầng kỹ thuật điện, nước, viễn thông còn đang vướng mắc trên tuyến. Đồng thời, khẩn trương thỏa thuận quy hoạch, lựa chọn địa điểm, giải phóng mặt bằng và hoàn thiện hạ tầng các khu tái định cư cho người dân. Đơn vị thi công phải tập trung tối đa nhân lực, vật tư, phương tiện khẩn trương thi công tại các diện tích đã được bàn giao mặt bằng sạch. Ban Quản lý dự án chủ động bám nắm, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho huyện và nhà thầu; chủ động xây dựng đường gang tiến độ thi công cũng như được hưởng tiến độ giải phóng mặt bằng; phân công cán bộ của Ban phụ trách từng đoàn tuyến để gắn trách nhiệm đồng từng ca nhân. Tăng cường tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận của người dân ủng hộ thi công dự án. Trong quá trình thi công cần bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường...

THÔNG QUA DỰ THẢO...

(Tiếp theo trang 1)

trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị bổ sung, điều chỉnh chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp bảo đảm phù hợp với chỉ tiêu, nghị quyết đại hội đảng cấp trên. Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp của huyện bảo đảm toàn diện trên các lĩnh vực, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát tinh thần chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nghị quyết đại hội đảng cấp trên. Việc triển khai, thực hiện chương trình hành động thực hiện nghị quyết bảo đảm sâu sát đến cơ sở, đồng kế hoạch. Ban Thường vụ Huyện ủy và các cấp ủy đảng cơ sở đều có nhận thức và ý thức trách nhiệm cao trong việc phân đấu hoàn thành các nhiệm vụ, đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra trong nghị quyết. Kết quả, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Vũ Thư đạt 9%/năm.

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của Huyện ủy Vũ Thư trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp trong thời gian qua để nghị Ban Thường vụ Huyện ủy và đồng chí Bí thư Huyện ủy cần tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng toàn diện công tác xây dựng Đảng, trong đó chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức xây dựng Đảng, trọng tâm là tiếp tục thực hiện nghiêm túc hiệu quả các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII). Rà soát các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể đã đề ra trong chương trình hành động và các văn bản thực hiện nghị quyết để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. Tiếp tục đề ra các giải pháp thiết thực thiết kế kỷ luật, kỷ cương, nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ ở các cấp, các ngành. Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các cơ quan rà soát những khó khăn, vướng mắc, những điểm nghẽn còn tiềm ẩn phức tạp trên tất cả các lĩnh vực để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra.

KỶ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023 - 2024

Đề thi Toán vừa sức nhưng bảo đảm phân loại thí sinh

Chiều ngày 8/6, các thí sinh bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024 với môn Toán theo hình thức tự luận.

Kết thúc 120 phút làm bài thi, nhiều thí sinh phấn khởi vì đề thi tương đối vừa sức, tuy nhiên vẫn có câu để phân hóa thí sinh. Em Nguyễn Kiều Trang, điểm thi Trường THPT Nguyễn Trãi chia sẻ: Em thấy đề thi năm nay không quá khó, thí sinh có học lực trung bình khá có thể đạt được 6 - 7 điểm. Có 2 ý của 2 câu để phân hóa thí sinh. Nội dung thi chủ yếu nằm trong sách giáo khoa đã được ôn tập từ trước.

Sáng ngày 9/6, các thí sinh thi môn Ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút; buổi chiều cùng ngày thi môn Tiếng Anh, thời gian làm bài 60 phút.

DẶNG ANH